



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร



โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหานี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัญหานี้สินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



๑. ปัญหานี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหานี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ทั้งนี้ คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติยังได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย เครือข่ายจากศูนย์ประสานงานแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายสมาชิกช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าชี้แจงและนำเสนอข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบุคลากรภาครัฐ ได้นำเสนอและชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้



ข่าวคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้ส่นแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com



การแก้ไขปัญหานี้ส่นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ส่นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อแนะนำการดำเนินชีวิตและการจัดการการเงินที่เหมาะสม การจัดอบรมการพัฒนาชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดคลินิกการเงินเคลื่อนที่ การสำรวจสภาพปัญหานี้ส่นครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน การวางแผนการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการเงินกู้จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค และ ช.พ.ส. และ โครงการพัฒนาชีวิตครู รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ส่นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหานี้ส่นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหานี้ส่นครู เกิดจากการขาดวินัยทางการเงินของผู้กู้บางส่วน การก่อภาระหนี้เพิ่มขึ้น การไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลงหลังเกษียณ การกำหนดให้หน่วยงานหักเงินเดือนข้าราชการเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์เป็นลำดับแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และการกำหนดให้การดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. คณะกรรมการได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของปัญหานี้ส่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเป็นปัญหาหลักที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ส่นให้เป็นรูปธรรมต่อไป

๒. ปัญหานี้ส่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจเกิดจากโครงสร้างของโครงการ ช.พ.ค. โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงและแก้ไขให้โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมซึ่งจะเป็นการลดปัญหานี้ส่นที่เกิดขึ้นได้

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต่อไป

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้เรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหานี้ส่น

จากนั้น ที่ประชุมได้ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไปและแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบด้วย



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com



๒. ปัญหานี้สินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ธนาคารออมสินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ธนาคารออมสิน ซึ่งได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

จากกรณีที่ธนาคารออมสินยังมิได้พิจารณาให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากการดำเนินการตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแล พิจารณาทบทวนการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการให้บริการธุรกรรมด้านสินเชื่อ โดยให้พิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกู้เงินเพื่อชำระหนี้เดิม อันเป็นการผิดต่อวัตถุประสงค์ของธนาคารในการส่งเสริมเรื่องการออม แต่ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการให้สินเชื่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่สมาชิกตามปกติแล้ว และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาปัญหานี้สินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้วได้ส่งมอบเรื่องร้องเรียนให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการจำนวน ๒ เรื่อง ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อให้มีการประชุมกำหนดเรื่องที่พิจารณาของคณะกรรมการและการพิจารณารายงานการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ
สำนักกรรมการ ๑
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา